



# ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐  
ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๖๕๔-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์แนวหน้า ฉบับประจำวันที่ ๑๑ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗ หน้า ๒๑ มุลค่าข่าว ๑๒๒,๔๙๐.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

## นักศึกษารวมหัวขานล่างท่อให้สะอาด ฝึกแผนปฏิรูปร่วมกับศธ.ก่อนเสนอคสช.

เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ที่อาคารนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ประสานมิตร กลุ่มนักวิชาการนักการศึกษาภาคประชาสังคม ได้จัดประชุมหารือแนวทางข้อเสนอปฏิบัติการศึกษา (ระยะสั้นและระยะยาว) เพื่อส่งมอบต่อ พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในฐานะหัวหน้าฝ่ายสังคมจิตวิทยา และคณะทำงานเตรียมการปฏิรูปเพื่อคืนความสุขให้คนในชาติ โดยมีกระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มนักวิชาการ นักการศึกษา ภาคธุรกิจ เอกชน และภาคประชาสังคมเข้าร่วม

ศ.ศ.พ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดี มศว กล่าวว่า การปฏิรูปการศึกษา เป็นเรื่องที่มีการดำเนินการมาตลอด เพียงแต่ที่ผ่านมามีบางเรื่องที่ทำไม่ได้และบางเรื่องทำไม่ได้ แต่ครั้งนี้เป็นภาวะพิเศษ ดังนั้น ตนจึงอยากเสนอให้ทำในเรื่องที่ถ้าเป็นภาวะปกติไม่สามารถทำได้ หรือทำได้ยาก คือ การปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ที่จะวางระบบ โครงสร้างที่สำคัญเพื่อให้การดำเนินงานต่างๆ ต่อไปได้ หลังจากที่มีการเลือกตั้ง หรือมีรัฐบาลชุดปกติแล้ว ดังนี้ 1. จัดตั้งสภาเพื่อคณะกรรมการปฏิรูปการศึกษา เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนการศึกษาดตามแผนต่างๆ ที่คือให้มีรัฐบาลชุดใหม่แล้วก็ไม่มายุ่งเกี่ยวกับการขับเคลื่อนต่างๆ เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันองค์กร 2. จัดตั้งหน่วยงานหรือสถาบันวิจัยระบบการศึกษา 3. จัดตั้งกองทุนเพื่อออกพันธบัตรเพื่อสังคมหรือการศึกษา (Social/Education Bond) โดยผู้ซื้อคือเอกชนที่จะทำ CSR 4. ออกกฎหมายนำเงินรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ไม่มีผู้มารับ และ/หรือ บัญชีเงินฝากที่ไม่มีมีการเคลื่อนไหวเป็นเวลานาน มากกว่า 15 ปี มาจัดตั้งกองทุน สนับสนุนกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ดำเนินการได้ โดยใช้เฉพาะดอกผล หรือ ดอกเบี้ยไม่ยุ่งเกี่ยวกับเงินต้น 5. ปรับปรุงระเบียบให้การทำงานรับใช้สังคมในชนบท คือเป็นการทดแทน การเกษตรทหารของชายไทย เช่น ชายไทยที่ไม่อยากเกณฑ์ทหาร แต่มีความรู้ความชำนาญด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชาต่างๆ อาสาไปสอนหนังสือในชนบท เป็นต้น 6. พิจารณาปรับปรุงหรือยกเลิกสำนักงานรับรองมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เพราะจากการหารือในส่วนของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ และมหาวิทยาลัยราชชมงคล ต่างเห็นตรงกันว่า การประเมินคุณภาพภายนอกของสมศ. เป็นการเพิ่มภาระงานให้แก่สถาบันการศึกษา เป็นอุปสรรคภาระในการจัดการศึกษา 7. ผลักดันพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัยของรัฐที่จะออกเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ และ 8. สนับสนุนสื่อที่ตีบางส่วนด้วยการออกระเบียบให้งบประมาณเสริมเงินก้อนนี้สามารถอยู่ได้ แข่งขันได้ในภาคธุรกิจ

ศ.ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา กล่าวว่า ระบบการศึกษาของไทยเหมือนกับท่อน้ำที่ดูแลเฉพาะเด็กที่อยู่ในท่อ 2-3 ล้านคน โดยลืมไปว่ายังมีเด็กอีกประมาณ 30-40 ล้านคน ที่อยู่ข้างท่อ หรือออกจากระบบการศึกษาเข้าสู่ตลาดแรงงาน อีกทั้งตอนนี้เราสนใจแต่เรื่องวุฒิการศึกษาไม่ได้ดูว่าเอาความรู้จะไปทำงาน ทำให้ผู้ที่อยู่ในระบบการศึกษาขานล่างถึง 16 ปี ใช้งบประมาณมาก ก็ยังได้คนไม่มีคุณภาพ โจทย์ใหญ่ของปฏิรูปการศึกษาคือนี้ อยู่ที่ว่าจะทำอย่างไรให้คนที่อยู่ในท่อและนอกท่อเป็นคนดี เก่ง มีคุณภาพ ซึ่งทุกภาคส่วน โดยเฉพาะในส่วนของภาคท้องถิ่น ชุมชน เอกชน ต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร

เตรียมคนออกไปสู่ตลาดแรงงาน และ อัครเศรษฐศิลป์ในวัยทำงานให้มีคุณภาพดีขึ้น รวมถึงควรจะมีการพัฒนาแก่กลุ่มคนผู้สูงอายุที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จะทำอย่างไรให้คนกลุ่มนี้สามารถทำงาน ผิดอาชีพได้นอกจากนั้นในเรื่องของการศึกษาอยากให้มีรัฐบาลย่อยออกห่างๆ แล้วเปิดโอกาสให้ภาคเอกชน ชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ปลัดศธ.) กล่าวว่า การประชุมหารือครั้งนี้ทำให้ได้ข้อเสนอมากมาย ซึ่ง ศธ.จะรวบรวมข้อเสนอต่างๆ นี้ มาสรุปรวมเข้ากับแผนที่ศธ.กำหนดไว้ก่อนจะเสนอ คสช.ต่อไป ซึ่งการปฏิรูปการศึกษาครั้งนี้ ศธ.อยากให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมจึงต้องมีการรับฟังความคิดเห็นอีกหลายหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นองค์กรหลักของศธ. หรือจะมีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนอีกครั้งในวันที่ 19 ก.ค.นี้ เพื่อให้ได้แนวทางที่ชัดเจน เป็นรูปธรรมในการดำเนินการขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษา

รศ.ประภาพัทร นิยม อธิการบดีสถาบันอาศรมศิลป์ กล่าวว่า แนวทางการปฏิรูปการศึกษานั้นกระทรวงศึกษาธิการและการประชุมในกลุ่มต่างๆ ควรจะนำเสนอไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น การหารือครั้งนี้ ทางสถาบันจะรวบรวมความคิดเห็นทั้งหมดโดยทิศทางหลักๆ จะมุ่งเน้นในเรื่องที่ต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน คือ การตั้งสภาปฏิรูปการศึกษา เพื่อให้การดำเนินการปฏิรูปการศึกษาในระยะยาวเป็นไปตามแผนที่วางเอาไว้ นอกจากนี้การปฏิรูปการศึกษาต้องให้โรงเรียน ผู้บริหาร ครู เข้ามามีส่วนร่วมไม่เช่นนั้นต่อให้มีแผนมากมาย แต่ครูโรงเรียนยังดูไม่ออกว่าจะปฏิรูปอย่างไร

